

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG TUẦN LỄ QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 06/5-12/5 NĂM 2023

Nhằm ôn lại truyền thống ngày Quốc tế Điều dưỡng, nâng cao sự hiểu biết của điều dưỡng về ngành nghề, tôn vinh những đóng góp to lớn của Người điều dưỡng đối với người bệnh. Phòng Điều dưỡng phối hợp với Chi hội Điều dưỡng tổ chức Tuần lễ Quốc tế Điều dưỡng năm 2023.

Bệnh viện ĐKBKBL treo băng rôn hưởng ứng tuần lễ Quốc tế Điều dưỡng 06/5-12/5. Chiều ngày 10/5 tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” nhằm ôn lại kiến thức về chăm sóc người bệnh, đồng thời tạo không khí vui chơi để động viên đội ngũ Điều dưỡng làm tốt công tác chuyên môn góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại các khoa diễn ra một số hoạt động thiết thực hướng về người bệnh như: Tổ chức buổi truyền thông giáo dục sức khỏe, quan tâm đến những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Chi Hội Điều dưỡng BVĐKBKBL khen thưởng biểu dương hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022.

Sáng ngày 11/5/2023 Bệnh viện ĐK Bạc Liêu tổ chức buổi họp mặt để tôn vinh những điều dưỡng đã ngày đêm thầm lặng, tận tụy với người bệnh, những người không thể thiếu được trong công tác chăm sóc. Tại buổi lễ kỷ niệm, có sự tham dự của quý lãnh đạo Bệnh viện, trưởng khoa phòng và điều dưỡng trưởng các khoa.

BSCCKII. Mã Quốc Thiện - Bí thư Đảng ủy - GD Bệnh viện đã tặng hoa và gửi thư chúc mừng nhân ngày Quốc tế Điều dưỡng. Giám đốc đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của điều dưỡng và luôn gửi tình cảm chân thành và sự quan tâm sâu sắc đến tập thể điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên, luôn luôn mong muốn điều dưỡng là một mắt xích quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe và đưa công tác điều dưỡng từ vô hình trở nên vô giá.

Sáng ngày 12/5, các khoa phòng tổ chức họp mặt điều dưỡng ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Điều dưỡng và tặng quà biểu dương những cống hiến của điều dưỡng đồng thời khuyến khích điều dưỡng chung tay cho sự nghiệp phát triển Khoa Phòng, Bệnh viện.

Năm 2023, Hội đồng Điều dưỡng Thế giới (ICN) đã đưa ra thông điệp nhân ngày Quốc tế Điều dưỡng là “Điều dưỡng chúng ta - Tương lai của chúng ta”. ICN mong muốn đổi mới công tác điều dưỡng trong tương lai nhằm giải quyết những thách thức về sức khỏe toàn cầu và cải thiện sức khỏe cho tất cả mọi người trên thế giới.

Đề hướng ứng thông điệp trên của INC và cũng là đề nghị ghi nhận, động viên điều dưỡng, kêu gọi sự quan tâm, đầu tư phát triển công tác điều dưỡng từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện.

Một số hình ảnh của buổi lễ kỷ niệm "Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5".

Phòng Điều dưỡng



















